



รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

รอบ ๖ เดือน : ๑ ต.ค.๖๕ - ๓๑ มี.ค ๖๖

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัดชี้วัด		งบประมาณ (ถ้ามี)		ผลการดำเนินงาน
			ผลลัพธ์เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ	งบประมาณ ปกติ	งบประมาณ อื่นๆ	
๑	ประชุมพัฒนาบุคลากรหลักสุตรความรู้ในด้าน คุณธรรม และต่อต้านการทุจริตการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน (ระบบOnline)	เพื่อพัฒนาพนักงาน สทบ. ให้เกิดความรู้ และ จิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต และการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน	ร้อยละ ๕๐ ของ พนักงาน สทบ.	พนักงาน สทบ ส่วนกลาง/สทบ.สาขา เขต ๑๓ สาขาเขต เข้าอบรมจิตสำนึก ในการต่อต้านการทุจริต และการ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	ไม่มีการใช้ งบประมาณ	ไม่มีการใช้ งบประมาณ	เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรมเพื่อสัง สม ได้ดำเนินการจัดประชุมพัฒนาบุคลากรหลักสุตรความรู้ในด้าน คุณธรรม และต่อต้านการทุจริตการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (ระบบOnline) โดยผอ. สทบ. ได้มอบหมายให้ ดร. นิตยา มีภูมิ ผอ. สทบ. สาขาเขต ๑๓ ช่วยราชการสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรื เปิด ประชุมมอบนโยบาย การจัดประชุมพัฒนาบุคลากรหลักสุตรความรู้ ในด้านคุณธรรมและต่อต้านการทุจริตการป้องกันผลประโยชน์ทับ ซ้อน (ระบบ Online) ตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามทุจริต และประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดยมีวิทยากร จากสำนักงาน ป.ป.ช. ให้เกียรติมาบรรยาย ในหัวข้อ " การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม" ในวันศุกร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.- ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม สทบ. ๒ อาคารจัสตินอินเตอร์เนชั่นแนล ถนน แจ้งวัฒนะอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีผู้เข้าร่วมประชุมในระบบออนไลน์ โดยลงทะเบียนผ่าน Google from จำนวน ๑๙๖ คน รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑
๒	ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม โปร่งใส และ ตรวจสอบได้ ของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและ ชุมชนแห่งชาติ เช่น การจัดทำประกาศเจตนารมณ์ “นโยบาย No Gift Policy จากกรปฏิบัติหน้าที่” โดยผู้บริหารสูงสุดขององค์กรหรือหน่วยงาน เพื่อ เป็นการแสดงออกถึงความมุ่งมั่น ในการเป็น หน่วยงานที่พนักงานทุกคน ในหน่วยงาน เจตนารมณ์จะไม่รับของขวัญ หรือของกำนัลทุก ชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี ๒๕๖๖	เพื่อเป็นการแสดงเจตจำนงของ ผู้บริหารในการ บริหาร และ ปฏิบัติงานราชการด้วยความ ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อ เป็นนโยบาย และแนวทางปฏิบัติสำหรับ บุคลากร ของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง แห่งชาติในการยึดถือและปฏิบัติ	จำนวนอย่าง น้อย ๑ ฉบับ	สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชน เมืองแห่งชาติ มีการแสดงเจตจำนง ในการบริหารงาน ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม โปร่งใส และ ตรวจสอบได้ ซึ่งลงนามโดย ผู้บริหาร สูงสุด ของหน่วยงาน โดยบุคลากรใน สังกัดทุกคน รับทราบ และนำแนวทาง ตาม เจตจำนงฯ ไปปฏิบัติ			เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๖ นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้ลง นามประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ ของสำนักงานกองทุน หมู่บ้านและชุมชนแห่งชาติ ตาม “นโยบาย No Gift Policy จากกร ปฏิบัติหน้าที่” ประจำปี ๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัดชีวิต		งบประมาณ (ถ้ามี)		ผลการดำเนินงาน
			ผลลัพธ์เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ	งบประมาณปกติ	งบประมาณอื่นๆ	
๓	โครงการ/กิจกรรมจัดทำมาตรการ/นโยบาย/ข้อบังคับ/แนวทาง ปฏิบัติ/ประกาศที่เป็นประโยชน์ต่อการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติมิชอบเพื่อยับยั้งการทุจริต/ เช่น การประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) หรือดำเนินการจัดทำแนวทางหรือ มาตรการในการป้องกันการชดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม เพื่อ เป็นความรู้หรือแนวทางในการปฏิบัติของ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ โดยลงนามประกาศโดยผู้อำนวยการสำนักงาน กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และ แจง ฝ่าย /กลุ่มงาน/สทพ. สาขาเขต รับทราบ/ ดำเนินการ	๑.เพื่อเป็นมาตรการในการป้องกัน และ ปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ ๒. เพื่อยับยั้งการทุจริตและแนว ทางการ ดำเนินงานเพื่อมิให้เกิดการ ชัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม	จำนวนอย่างน้อย ๑ ฉบับ	มีมาตรการ/ นโยบาย/ข้อบังคับ/ แนวทางปฏิบัติ/ ประกาศพร้อม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์	ไม่มีการใช้ งบประมาณ	ไม่มีการใช้ งบประมาณ	ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พิจารณาลงนามประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง แห่งชาติ เรื่อง มาตรการป้องกันการชดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และลงนามหนังสือแจ้งผู้อำนวยการฝ่าย และผู้อำนวยการ สทพ. สาขา เขต รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๓
๔	การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร ด้านการ ป้องกันการทุจริต (ระบบOnline)	เพื่อส่งเสริม ปลุกฝัง และสร้าง จิตสำนึกให้ บุคลากรของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชน เมืองแห่งชาติ ได้รับรู้ และมีแนวทาง ในการ ปฏิบัติงานที่ถูกต้อง	จำนวน ๑ ช่องทาง	บุคลากรรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับ การ ป้องกันการ ปราบปรามการ ทุจริต อัน จะส่งผล ดีให้กับบุคลากร สำนักงาน กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เป็นผู้มี คุณธรรมจริยธรรม เห็นแก่ ประโยชน์ ส่วนรวมมากกว่า ส่วนตน	ไม่มีการใช้ งบประมาณ	ไม่มีการใช้ งบประมาณ	ได้มีการดำเนินเผยแพร่การประชุมมอบนโยบาย การจัดประชุม พัฒนาบุคลากรหลักสูตรความรู้ในด้านคุณธรรมและต่อต้านการ ทุจริตการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (ระบบ Online) ผ่านเพจ facebook สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๔
๕	ประชุมชี้แจงแนวทาง/หลักเกณฑ์การประเมิน คุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (ITA)	เพื่อส่งเสริมให้สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชน เมืองแห่งชาติ เป็นหน่วยงานที่มีระบบการ บริหารงาน ที่มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส เป็น ธรรม	ผ.ฝ่าย/ผ.สทพ สาขาเขต จำนวน ๒๓ คน	สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชน เมืองแห่งชาติ มีระดับคะแนน จากผล การประเมิน คุณธรรมและ ความ โปร่งใส สูงขึ้นจาก ปีงบประมาณ๒๕๖๕	ไม่มีการใช้ งบประมาณ	ไม่มีการใช้ งบประมาณ	เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้ มอบหมายนายวิชิต เครือสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุน หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุม ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขาเขต ในการชี้แจงแนวทาง/หลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชน เมืองแห่งชาติ (ITA) ประจำปี ๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๕

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัดชี้วัด		งบประมาณ (ถ้ามี)		ผลการดำเนินงาน
			ผลลัพธ์เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ	งบประมาณปกติ	งบประมาณอื่นๆ	
๖	ปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางปฏิบัติ/ระยะเวลาในการรับเรื่องร้อง	เพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติในการรับเรื่องร้องเรียน	จำนวน ๑ เล่ม	สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ มีแนวทางปฏิบัติในการรับเรื่องร้องเรียน ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้บริการ	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ไม่มีการใช้งบประมาณ	ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือปฏิบัติ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๖